

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (บริษัท สาลี ฟรันที้ด จำกัด (มหาชน))

1.1 กรรมการบริหารและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเสวต นราธิปกร หรือ นายสาทิส ตัตวธร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือของ นายเสวต นราธิปกร หรือ นายสาทิส ตัตวธร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	
นายเสวต นราธิปกร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายขาย	
นายสาทิส ตัตวธร	กรรมการ และกรรมการบริหาร	
นายประภุศว์ จิระพรทิพย์	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	
นางทิพวรรณ สิทธิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการหัวหน้างานแผนกการเงิน	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายเศวต นราธิปกร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายขาย	
ผู้รับมอบอำนาจ นายสาทิส ตั้ตวร	กรรมการ และกรรมการบริหาร	

1.2 กรรมการท่านอื่นนอกจาก 1.1

ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบถามแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเศวต นราธิปกร หรือ นายสาทิส ตัตตวร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเศวต นราธิปกร หรือ นายสาทิส ตัตตวร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบถามแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
นายประชา จิระพรทิพย์	กรรมการ	
นายทง อัครกานัญณ์	กรรมการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายเศวต นราธิปกร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายขาย	
ผู้รับมอบอำนาจ นายสาทิส ตัตตวร	กรรมการ และกรรมการบริหาร	

2. การเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์ (บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))

ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบถามแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสาทิส ตัตตวร หรือ นายเศวต นราธิปกร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสาทิส ตัตตวร หรือ นายเศวต นราธิปกร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบถามแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้มีอำนาจลงนาม นายสาทิส ตัตตวร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	
ผู้มีอำนาจลงนาม นายเศวต นราธิปกร	กรรมการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายสาทิส ตัตตวร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	
ผู้รับมอบอำนาจ นายเศวต นราธิปกร	กรรมการ	

3. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ข้าพเจ้า ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควร ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ	